



แผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง

อำเภอกุยบุรี

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง
เรื่อง ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๖ (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง จึงขอประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อนำไปปฏิบัติและใช้เป็นแนวทางของการจัดทำแผนจัดหาพัสดุ แผนการใช้จ่ายเงินรายละเอียดปรากฏแนบท้ายประกาศฉบับนี้ และสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.khaodang.go.th

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖

(นายบัญชา เสือเหลือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง

คำนำ

เนื่องด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ตามหมวด ๕ ข้อ ๒๖ การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน และข้อ ๒๗ แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสมหรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขึ้น เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของ อบต. ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ฉบับนี้ จะสามารถใช้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง และผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี

คณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง

สารบัญ

<u>เรื่อง</u>	<u>หน้า</u>
ส่วนที่ ๑	บทนำ
- บทนำ	๑
- วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน	๑
- ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน	๑
- ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน	๒
ส่วนที่ ๒	บัญชีโครงการ/กิจกรรม
- บัญชีสรุปจำนวนโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๔
- บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน้ำ สาธารณูปโภค	๖
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต	๙
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ	๒๖
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารให้มีความเป็นเลิศ	๒๙
- บัญชีจำนวนครุภัณฑ์	๓๓

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑.๑ บทนำ

แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดงเป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่นและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์กับการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา แผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง ได้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น แสดงให้เห็นถึงการลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานภายในอันได้แก่ สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง ในแผนการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจน

แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง เพื่อควบคุมการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดงให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดงนำมาจากงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง ที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งได้นำมาจัดทำเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๑.๒ วัตถุประสงค์การจัดทำแผนการดำเนินงาน

การจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

(๑) เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของโครงการพัฒนาท้องถิ่นรวมถึงกิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุสำหรับการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง

(๒) เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เชื่อมโยงเชิงยุทธศาสตร์ในระดับจังหวัดที่มีการดำเนินการจริงที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณนั้น

(๓) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น

(๔) เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดงใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง ให้เป็นตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณรายจ่ายตามที่ได้กำหนดและประกาศใช้

๑.๓ ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

(๑) สำนักองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง จัดทำหนังสือเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง เพื่อแจ้งอำเภอกุยบุรี หน่วยงานราชการต่าง ๆ ในพื้นที่หรือราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจที่ดำเนินการพัฒนาท้องถิ่นจริงในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อนำโครงการ/กิจกรรม/งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุมาดำเนินการจัดทำเป็นแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยกำหนดส่งโครงการ (หรือตามแบบที่กำหนด) ภายในวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ หากพ้นกำหนดนี้ไปก็สามารถจัดส่งเอกสารได้แต่จะได้นำไปจัดทำเป็นแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่เพิ่มเติมต่อไป

(๒) สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง จัดทำหนังสือเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง เพื่อกำหนดให้สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง กองคลัง กองช่าง นำแผนงาน/โครงการพัฒนา/กิจกรรม/งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะลงในแบบ ผด.๐๑ และแบบ ผด.๐๒ และจัดส่งให้สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง ภายในวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๖

(ก) สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดงจัดทำหนังสือบันทึกข้อความและหนังสือเชิญประชุม นำเสนอประธานคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง จัดทำ (ร่าง) แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง ในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

(ข) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดงประชุมและ รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่นของขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดงหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ของขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดงแล้วจัดทำ (ร่าง) แผนการ ดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง

(ค) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง ประชุมเมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๖ และได้พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง ประกาศเป็นแผนการดำเนินงานและ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แล้ว สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง จะปิดประกาศแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ สำนักงานองค์การ บริหารส่วนตำบลเขาแดง และที่อื่น ๆ ที่เห็นว่าเหมาะสม ภายในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ โดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย ๓๐ วันและลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดงตามหลักการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี และจะปลดประกาศในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

(ง) สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง จัดทำหนังสือแจ้งหน่วยงานภายในได้แก่สำนักปลัด กอง คลัง กองช่าง ได้ทราบในการประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และแจ้งให้อำเภออุყยบุรี หน่วยงานราชการต่าง ๆ ในพื้นที่หรือราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ องค์การภาคประชาสังคม ต่าง ๆ สภา องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง และแจ้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดงเป็นรายบุคคลทุกคน พร้อมรูปเล่ม แผนการดำเนินงานที่ประกาศใช้ให้ด้วย

๑.๔ ประโยชน์การจัดทำแผนการดำเนินงาน

ประโยชน์ที่ได้รับของการจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดงมี ดังนี้

(๑) สามารถดำเนินการ บริหารงบประมาณรายจ่ายได้ตามแผนงาน โครงการพัฒนา กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดงได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

(๒) สามารถดำเนินการบริหารงบประมาณรายจ่ายเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการ ดำเนินงานได้อย่างเหมาะสมและเป็นไปตามฐานะการเงินการคลัง

(๓) ทำให้ทราบว่าหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจในพื้นที่อำเภออุყยบุรีเข้ามาดำเนินการพัฒนา จริงในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดงซึ่งช่วยให้ประหยัดงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดงและ ไม่เกิดความซ้ำซ้อนในการพัฒนาพื้นที่

(๔) ทำให้สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง สามารถประสานการ ทำงาน บูรณาการการทำงานตามหน้าที่และอำนาจที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิง บริหารราชการท้องถิ่น

(๕) ทำให้การพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้อง เชื่อมโยงกันในระดับจังหวัดเป็นองค์รวม ในเชิงยุทธศาสตร์ในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในเชิงพื้นที่

(๖) นำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดงให้เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น และงบประมาณรายจ่ายตามที่ได้กำหนดไว้ได้อย่างถูกต้อง เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๑.๕ การนำแผนการดำเนินงานไปปฏิบัติ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดงจะนำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ประกาศใช้แล้วไปดำเนินการให้มีความสอดคล้องกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการที่กำหนดไว้ต่อไป

หลักการและเหตุผล

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง มีหน้าที่และอำนาจตามมาตรา ๖๗ และมาตรา ๖๘ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ และประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับต่างๆ ที่กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง มีหน้าที่และอำนาจในการจัดทำระบบบริการสาธารณะหรือการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ และมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่กำหนดไว้ เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง เป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่นและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์กับการพัฒนาที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา แผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง ได้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น แสดงให้เห็นถึงกรลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานภายในอันได้แก่ สำนัก กอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดงในแผนการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง จะใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานและควบคุมการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดงเป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ มีความสอดคล้องกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์/แนวทาง	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยงาน ดำเนินการ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมรายได้และการผลิต	๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
๑.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	
รวม					
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน้ำ และสาธารณสุขปลอดภัย	๖	๓๓.๓๓	๑,๔๙๙,๖๐๐	๒๖.๓๘	กองช่าง
๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๖	๓๓.๓๓	๑,๔๙๙,๖๐๐	๒๖.๓๘	
รวม					
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต					
๓.๑ แผนงานการศึกษาค้นคว้าวิจัย	๑	๑๖.๖๗	๑๕๐,๐๐๐	๓๑.๒๕	สป.
๓.๒ แผนงานการศึกษาค้นคว้าวิจัย	๗	๔๓.๗๕	๑,๗๑๓,๗๒๙	๕๒.๒๑	สป.
๓.๓ แผนงานการศึกษา	๗	๕๐.๐๐	๑,๓๕๐,๐๐๐	๒๙.๓๕	สป.
๓.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์	๓	๖๐.๐๐	๖๐,๐๐๐	๖.๖๗	สป.
๓.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๕	๖๒.๕๐	๗๕,๐๐๐	๑๖.๓๘	สป.
๓.๖ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	๘	๖๖.๖๗	๒๑๐,๐๐๐	๒๙.๑๗	สป.
รวม	๓๑	๕๐.๘๒	๒,๓๔๓,๗๒๙	๔๑.๗๐	

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง อำเภออุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยงาน ดำเนินการ
๔. การพัฒนาการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม					
๔.๑ แผนงานเกษตรและชุมชน	๓	๗๕.๐๐	๒๒๐,๐๐๐	๘๔.๖๒	สป.
๔.๒ แผนงานการเกษตร	๓	๓๗.๕๐	๓๐,๐๐๐	๙.๖๘	
รวม	๖	๕๐.๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๔๓.๘๖	
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว					
๕.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	๑	๕๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๕.๐๐	สป.
รวม	๑	๕๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๕.๐๐	
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารให้มีคุณภาพ					
๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๔	๒๘.๕๗	๓๕๐,๐๐๐	๓๔.๖๕	สป./กองคลัง
รวม	๔	๒๘.๕๗	๓๕๐,๐๐๐	๓๔.๖๕	
รวมทั้งรวม	๔๘	๕๙.๒๖	๔,๔๖๓,๓๒๙	๓๗.๐๗	

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ ๓ ยกระดับศักยภาพด้านสิ่งแวดล้อมเชิงบูรณาการ การท่องเที่ยว เชื่อมต่อประเทศต่างๆในภูมิภาค
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ ๖ พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำ และสาธารณูปโภค

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดงที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลโนนโครังสร้างพื้นฐาน แหล่งน้ำ และสาธารณูปโภค
๒.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗				ดำเนินการ ถ้าเป็นการ แล้วเสร็จ	
							พ.ย.ค.พ.	ธ.ค.พ.	ม.ค.พ.	ก.ค.พ.		
๑	โครงการปรับปรุงโรง จอดรถ หมู่ที่ ๑ จำนวน ๒ หลัง	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุง โรงจอดรถ หมู่ที่ ๑ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒.๐๐ เมตร จำนวน ๒ หลัง และติดตั้งป้ายโครงการ (ตามแผน พัฒนา(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ หน้าที่ ๕ ลำดับที่ ๗	ร้อยละ ๑๐๐ น้กท่องเที่ยว มีที่สำหรับจอดรถ	๒๗๑,๐๐๐	หมู่ที่ ๑ บ้านคิงโคนด	กองช่าง						การผูกคณ ๒๕๖๗
๒	โครงการก่อสร้างท่อ ระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กของเขาแดง ๑๐/๑ หมู่ที่ ๒	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กของเขาแดง ๑๐/๑ โดยวางท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น๓) ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๖๖ ท่อน พร้อม บ่อพักลำเล็กรูปจำนวน ๘ บ่อ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ หน้าที่ ๕ ลำดับที่ ๔	ร้อยละ ๑๐๐ ประชาชน ได้รับความสะดวกและ ไม่มีปัญหาน้ำท่วม	๑๒๓,๙๐๐	หมู่ที่ ๒	กองช่าง						พฤษภาคม ๒๕๖๗

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดงที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลโครงการสร้างพื้นฐานแหล่งน้ำ และสาธารณูปโภค
 ๒.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : ก่อสร้างโครงการสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗				ดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จ	
							พ.ศ. ๒๕๖๖	พ.ค. ๒๕๖๗	พ.ค. ๒๕๖๗	พ.ค. ๒๕๖๗		
๓	โครงการปรับปรุงราง ระบายน้ำ ซอยทุ่งน้อย ๔ หมู่ที่ ๓	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงรางระบายน้ำ ซอยทุ่งน้อย ๔ หมู่ที่ ๓ โดยเทศบาล กริสริมเหล็กยาว ๑๒๕.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ หน้าที่ ๕ ลำดับที่ ๕	ร้อยละ ๑๐๐ ประชาชน ได้รับความสะดวกและ ไม่มีปัญหาน้ำท่วม	๑๕๗,๗๐๐	หมู่ที่ ๓	กองช่าง						มีนาคม ๒๕๖๗
๔	โครงการปรับปรุงราง ระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๑ โดยเทศบาลกริสริมเหล็กยาว ๗๐๐.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ หน้าที่ ๕ ลำดับที่ ๖	ร้อยละ ๑๐๐ ประชาชน ได้รับความสะดวกและ ไม่มีปัญหาน้ำท่วม	๓๐๒,๐๐๐	หมู่ที่ ๑	กองช่าง						สิงหาคม ๒๕๖๗

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดงที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน้ำ และสาธารณสุขปึกาค
๒.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗			ดำเนินการ สำเร็จ
							พ.ศ. ๒๕๖๖	พ.ค. ๒๕๖๗	พ.ค. ๒๕๖๗	
๕	โครงการขุดลอก ปากคลองทุ่งน้อย หมู่ที่ ๓ บ้านทุ่งน้อย	๑. ขุดลอกปากคลองทุ่งน้อย หมู่ที่ ๓ กว้าง ๑๐.๐๐ ม. ยาว ๗๐๐.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร โดยทำการขุดลอกดินจำนวน ๗,๐๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ตามรายละเอียดการก่อสร้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง พร้อมป้ายโครงการ (ตามแผนพัฒนา(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๖๙ ลำดับ ๑๗	ร้อยละ ๑๐๐ ขาวประมง สามารถนำเรือออกทะเล และเข้ามาจอดใน คลองได้	๓๓๖,๐๐๐	หมู่ที่ ๓ บ้านทุ่งน้อย	กองช่าง				สิงหาคม ๒๕๖๗
๖	โครงการก่อสร้างขุดลอก แพรกนาค หมู่ที่ ๒ บ้านเขาแดง	๑. ขุดลอกแพรกนาค หมู่ที่ ๒ บ้านเขาแดง กว้าง ๒.๐๐ ม. ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร โดยทำการขุดลอกดินจำนวน ๔๕๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ตามรายละเอียดการก่อสร้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง พร้อมป้ายโครงการ (ตามแผนพัฒนา(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๖	ร้อยละ ๑๐๐ ขาวประมง สามารถนำเรือออกทะเล และเข้ามาจอดใน คลองได้	๓๐๙,๐๐๐	หมู่ที่ ๒ บ้านเขาแดง	กองช่าง				มิถุนายน ๒๕๖๗

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ ๔. เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาสังคม การศึกษาและคุณภาพชีวิต
 ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดงที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต
 ๓.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
							พ.ค.๒๕๖๖	พ.ค.๒๕๖๗	พ.ค.๒๕๖๘	พ.ค.๒๕๖๙		
๑	โครงการจัดตั้งอาสาป้องกัน ฝ่ายพลเรือนตำบลเขาแดง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการจัดตั้งอาสาป้องกัน ฝ่าย พลเรือน ตำบลเขาแดง โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วยค่าสมมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าวัสดุ ที่ใช้ในโครงการและ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการจัดกิจกรรม ตามโครงการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑ หน้าที่ ๕๗ ลำดับที่ ๔	ร้อยละ ๑๐๐ ของสมาชิก อปท.ที่เข้ารับการฝึกอบรม สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้	๑๕๖,๐๐๐	ตำบลเขาแดง	สำนักปลัด	←					การศึกษาคอม ๒๕๖๗

๓.๒ แผนงานการศึกษา : งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม	ผลผลิตแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗					ดำเนินการ แล้วเสร็จ
							พ.ศ.๒๕๖๖	พ.ย.๖๖	พ.ธ.๖๖	พ.ค.๖๗	พ.ค.๖๗	
๑	โครงการอบรมศีลธรรม ค่ายพุทธบุตร	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน โครงการอบรมศีลธรรมค่ายพุทธบุตร เพื่อให้เด็กและเยาวชนเป็นผู้มีคุณธรรม และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าจ้างเหมาอาหาร ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๖หน้า ๗๘ ข้อ ๑๓	ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียน ที่เข้าร่วมโครงการ	๖๐,๐๐๐	รร.ในพื้นที่ ตำบลเขาแดง	สำนักปลัด						สิงหาคม ๒๕๖๗
๒	การจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าจัดการเรียน การสอน (รายหัว) สำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก เพื่อสร้างความพร้อมในด้าน การเรียนการสอน ปรากฏในแผนงาน การศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๖หน้า ๖๐ ข้อ ๕	ร้อยละ ๑๐๐ ของค่าการ จัดการเรียนการสอน	๖๔,๒๖๐	ศพด.บ้าน ทุ่งน้อย	สำนักปลัด						กันยายน ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
							พ.ศ. ๒๕๖๖	พ.ย. ๖.ค. ๖.ค. ๖.ค. ๖.ค. ๖.ค.	พ.ค. ๖.ค. ๖.ค. ๖.ค. ๖.ค.	พ.ค. ๖.ค. ๖.ค. ๖.ค. ๖.ค.	พ.ค. ๖.ค. ๖.ค. ๖.ค. ๖.ค.		
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)	เพื่อส่งเสริมการศึกษาเด็ก ปฐมวัย อายุ (๓-๕ ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๖๒ ข้อ ๑๑	ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับ ค่าใช้จ่ายในการจัดการ ศึกษา	๔๔,๗๖๙	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านทุ่งน้อย	ที่รับผิดชอบหลัก สำนักปลัด	พ.ศ. ๒๕๖๖	พ.ศ. ๒๕๖๗	พ.ศ. ๒๕๖๗	พ.ศ. ๒๕๖๗	พ.ศ. ๒๕๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๔	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ วันเด็กแห่งชาติ เพื่อให้ผู้เรียนได้โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าไปโครงการ ค่าอาหาร ค่า เครื่องดื่ม ค่าของขวัญเด็ก เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี และหรือค่าจ้างเหมาอื่นๆ อีกทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปรากฏในแผนงานการศึกษา(งานระดับ ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๖๑ ข้อ ๘	ร้อยละ ๑๐๐ ของเยาวชน ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็ก	๕๐,๐๐๐	รม.ในพื้นที่ ตำบลเขาแดง	สำนักปลัด						มกราคม ๒๕๖๗	
๕	โครงการทัศนศึกษาเพื่อ เสริมสร้างพัฒนาการให้ แก่เด็กเล็ก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน โครงการทัศนศึกษาเพื่อเสริมสร้างพัฒนา การให้แก่เด็กเล็ก เช่น ค่าสมมนาคุณ วิทยากร ค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่าย อื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัด งานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๖๐ ข้อ ๖	ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียน ได้ไปทัศนศึกษา	๓๐,๐๐๐	ศพด. บ้านทุ่งน้อย	สำนักปลัด							กรกฎาคม ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗				ดำเนินการ แล้วเสร็จ
							พ.ศ.๒๕๖๖	พ.ย.๖.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.			
๖	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน ๒ ศูนย์	เพื่อส่งเสริมสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๒ ศูนย์ เพื่อส่งเสริมด้านโภชนาการให้ได้รับสารอาหารครบ ๕ หมู่ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๖๐ ข้อ ๑๑	ร้อยละ ๑๐๐ นักเรียนได้รับอาหารกลางวัน	๓๐๘,๓๐๐	ตำบลบ้านทุ่งน้อย	สำนักงานปลัด	← →				กันยายน ๒๕๖๗
๗	ค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. (โรงเรียนบ้านเขาแดง/โรงเรียนวัดทุ่งน้อย)	เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการเขตพื้นที่ จำนวน ๒๐๐ วัน ให้กับ โรงเรียนวัดทุ่งน้อย โรงเรียนบ้านเขาแดง ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๖๑ ข้อ ๑๐	ร้อยละ ๑๐๐ นักเรียนได้รับอาหารกลางวัน	๑,๑๕๖,๐๐๐	โรงเรียนบ้านเขาแดง โรงเรียนวัดทุ่งน้อย	สำนักงานปลัด	← →				กันยายน ๒๕๖๗

๓.๓ แผนงานสาธารณสุข : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗					ดำเนินการ ดำเนินการ	
							พ.ศ. ๒๕๖๖	พ.ค. ๒๕๖๖	พ.ค. ๒๕๖๗	พ.ค. ๒๕๖๗	พ.ค. ๒๕๖๗		
๑	โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ วชิราลงกรณ อัครราชกุมารี อัครราชกุมารี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๐ ลำดับที่ ๑	เพื่อจ่ายเป็นค่าตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ วชิราลงกรณ อัครราชกุมารี อัครราชกุมารี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๐ ลำดับที่ ๑	ร้อยละ ๙๐ ประชาชน ได้รับการตรวจสุขภาพ	๒๐,๐๐๐	พื้นที่ตำบล เขาแดง	สำนักงาน สำนักงาน						ดำเนินการ ดำเนินการ ดำเนินการ	
๒	โครงการปรับปรุงภาวะ โภชนาการและสุขภาพ เด็ก ของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข ปรับปรุง ภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก ปรากฏตามแผนงานสาธารณสุข (งานบริหารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๖๗ ข้อ ๑๑	ร้อยละ ๙๐ ได้มีการ ปรับปรุงภาวะโภชนาการ และสุขภาพเด็ก	๒๐,๐๐๐	เขตตำบลเขาแดง	สำนักงาน สำนักงาน						ดำเนินการ ดำเนินการ	
๓	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ สุนัขบ้า ตามพระราชบัญญัติ สาธารณสุข ดร. สมเด็จพระเจ้าน้อง นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรราชกุมารี	เพื่อค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อจ่าย เป็นค่าถุงมือ หน้ากากอนามัย ป้ายโครงการ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปรากฏตามแผนงานสาธารณสุข(งานบริ หารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๖๕ ลำดับ ๖	ร้อยละ ๑๐๐ สุนัข แมว ได้รับการฉีดวัคซีน	๓๐,๐๐๐	เขตตำบลเขาแดง	สำนักงาน สำนักงาน							ดำเนินการ ดำเนินการ

๓.๓ แผนงานสาธารณสุข : งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม	ผลผลิตแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่	หน่วยงาน	พ.ศ. ๒๕๖๗					ดำเนินการ ดำเนินการ เมื่อมีผู้ป่วย ใช้เลือดออก
							พ.ศ.๒๕๖๖	พ.ย.๕.ค.ม.ค.ก.พ.มิ.ค.ม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.	ก.ค.ส.ค.ก.ย.	ก.ค.ส.ค.ก.ย.	ก.ค.ส.ค.ก.ย.	
๔	โครงการส่งเสริมและ รณรงค์ ป้องกันโรคไข้เลือด ออก	เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริม ที่เกิเกิดขึ้นจากโครงการ และรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกเพื่อ ลดอัตราป่วยและไม่มีผู้ป่วยตาย ด้วยโรค ไข้เลือดออก และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และกำจัดลูกน้ำยุงลายในโรงเรียนและชุมชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่านายาทหารนอกครุภัณฑ์จัดยุงลาย ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย จุ่มมือ หน้ำกาก ป้องกันสารเคมี หน้ำกากอนามัยค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๖๓ ลำดับ ๔	ร้อยละ ๑๐๐ ได้กำจัด แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย	๓๐,๐๐๐	เขตตำบลเขาแดง	สำนักงาน ที่รับผิดชอบหลักที่ค.ค.พ.ย.๕.ค.ม.ค.ก.พ.มิ.ค.ม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.	พ.ศ. ๒๕๖๗					ดำเนินการ ดำเนินการ เมื่อมีผู้ป่วย ใช้เลือดออก
๕	โครงการส่งเสริมการ ป้องกันและรณรงค์แก้ ปัญหาโรคเอดส์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ ร่วมใจต้านภัยเอดส์ เพื่อลดการติดเชื้อในชุมชน สังคมและให้ผู้ใช้ชีวิตเชื้อ เอชไอวี/เอดส์ สามารถ ดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขและมีคุณภาพชีวิต สามารถดำรงชีวิตอยู่ใน ชุมชนได้ โดยมีค่า ใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในเขตตำบลเขาแดงเพื่อปัญหาโรคติดต่อต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๖๖ ลำดับ ๑๓	ร้อยละ๑๐๐ เยาวชน ได้รู้จักและป้องกันเอดส์	๕,๐๐๐	เขตตำบลเขาแดง	สำนักงาน สังกัด	พ.ศ. ๒๕๖๗					ดำเนินการ ดำเนินการ เมื่อมีผู้ป่วย ใช้เลือดออก

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม	ผลผลิตแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗					ดำเนินการ แล้วเสร็จ
							พ.ศ.๒๕๖๖	พ.ย.๖๖	ธ.ค.๖๖	ก.พ.๖๗	มี.ค.๖๗	
๖	โครงการส่งเสริมการ ป้องกันและบรรเทา ปัญหาโรคติดต่อต่าง ๆ ในเขตตำบลเขาแดง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริม การป้องกันและบรรเทาภัยกับปัญหาโรคติดต่อต่าง ๆ ในเขตตำบลเขาแดง เพื่อลดการตีตราในชุมชน สังคมและให้ผู้ใช้เป็นโรคติดต่อต่าง ๆ สามารถดำรงชีวิต โดยค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าขยโครงการ ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปรากฏตามแผนงานสาธารณสุข (งานบริหารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น ๆ) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๖๕ ลำดับ ๗	ร้อยละ ๑๐๐ ประชาชน ได้รับการป้องกันโรคติดต่อ	๑๐,๐๐๐	เขตตำบลเขาแดง	สำนักงาน ที่รับผิดชอบหลัก ตำบลบ้านปลี	พ.ศ.๒๕๖๖	พ.ศ. ๒๕๖๗	พ.ศ. ๒๕๖๗	พ.ศ. ๒๕๖๗	พ.ศ. ๒๕๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๗	โครงการสืบสานพระราช ปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มะเร็งเต้านม	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มะเร็งเต้านม เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ที่ ดำเนินการ ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปรากฏตามแผนงานสาธารณสุข (งานบริหารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น ๆ) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ หน้า ที่ ๑๐ ลำดับที่ ๒	ร้อยละ ๙๐ ผู้หญิงได้รับรู้ มะเร็งเต้านม	๒๐,๐๐๐	เขตตำบลเขาแดง	สำนักงานปลัด	พ.ศ.๒๕๖๖	พ.ศ. ๒๕๖๗	พ.ศ. ๒๕๖๗	พ.ศ. ๒๕๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	

๓.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห์ : งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตและ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๖					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
							พ.ศ. ๒๕๖๖	พ.ย. ๖๖	ธ.ค. ๖๖	ม.ค. ๖๗	ก.พ. ๖๗		มี.ค. ๖๗
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น กรณี ช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีราย ได้น้อย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีช่วย เหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย ตามแผน พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ หน้าที่ ๙ ลำดับที่ ๓	ร้อยละ ๑๐๐ ประชาชน ได้เข้าร่วมโครงการ	๒๐,๐๐๐	เขตตำบลเขาแดง	สำนักงาน สำนักงานปลัด							ตลอดปี เมื่อมีผู้ร้อง ขอความ ช่วยเหลือ
๒	โครงการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ด้าน ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ชีวิต	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้าน ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ หน้าที่ ๘ ลำดับที่ ๒	ร้อยละ ๑๐๐ ประชาชน ได้เข้าร่วมโครงการ	๒๐,๐๐๐	เขตตำบลเขาแดง	สำนักงานปลัด							ตลอดปี เมื่อมีผู้ร้อง ขอความ ช่วยเหลือ
๓	โครงการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนตำบลเขาแดง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วนตำบลเขาแดง ตามแผน พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๙๖ ลำดับที่ ๒	ร้อยละ ๑๐๐ ประชาชน ได้เข้าร่วมโครงการ	๒๐,๐๐๐	เขตตำบลเขาแดง	สำนักงานปลัด							ตลอดปี เมื่อมีผู้ร้อง ขอความ ช่วยเหลือ

๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดงที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต

๓.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน : งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗						ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
							พ.ย.๖๖	ธ.ค.๖๖	ก.ม.๖๖	ก.พ.๖๗	มี.ย.๖๗	ก.ค.๖๗			
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญห การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันคว รเพื่อสร้างความตระหนักและองค์ความรู้เรื่อง บทบาทและคุณค่าความเป็นชาย/หญิงในสังคม พัฒนาการทางเพศและเสริมสร้างสุขภาพวัยรุ่น ประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร ว่างและค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน และเครื่องดื่มค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งานส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า๗๐ ลำดับ ๒	ร้อยละ ๑๐๐ เยาวชน ได้เข้าร่วมโครงการ	๑๕,๐๐๐	เขตตำบลเขาแดง	สำนักงาน ที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๖	พ.ศ. ๒๕๖๗	พ.ศ. ๒๕๖๗	พ.ศ. ๒๕๖๗	พ.ศ. ๒๕๖๗	พ.ศ. ๒๕๖๗	พ.ศ. ๒๕๖๗	พ.ศ. ๒๕๖๗	มี มิถุนายน ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
							พ.ศ.๒๕๖๖	พ.ค.๒๕๖๖	พ.ค.๒๕๖๖	พ.ค.๒๕๖๖	พ.ค.๒๕๖๖		
๒	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยบูรณาการหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง เช่น เด็กและเยาวชนในโรงเรียน สถานศึกษา กิจกรรมบำบัดฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด และการสร้างภูมิคุ้มกันในเยาวชนกลุ่มเสี่ยง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในตำบลเขาแดง ประกอบด้วย คำวิทยากร คำบายโครงการ คำ อาหารว่างและเครื่องดื่ม คำวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนงานสร้างวัฒนธรรมเชิงชุมชน (ส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๓๐ ลำดับ ๑	ร้อยละ ๑๐๐ เยาวชน ได้เข้าร่วมโครงการ	๒๐,๐๐๐	เขตตำบลเขาแดง และนอกเขต อบต.	สำนักงาน ที่รับผิดชอบหลัก						กรกฎาคม ๒๕๖๗	
๓	โครงการอำนวยความสะดวก สะทวแก่ผู้สัญจรและ ผู้ปฏิบัติงานป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่	เพื่อจ่ายตามโครงการโดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าเช่าเดินที่ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ค่าตามที่ระเบียบกรมทางหลวงกำหนด ปรากฏในแผนงานสร้างความปลอดภัยและชุมชน (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ที่ ๓๐ ลำดับ ๓	ร้อยละ ๑๐๐ ของนักท่อง เที่ยวและประชาชนที่มา รับบริการ	๑๐,๐๐๐	หน้า อบต. เขาแดง	สำนักงาน ที่รับผิดชอบหลัก							มกราคม ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗					ดำเนินการ แล้วเสร็จ เมษายน ๒๕๖๗		
							พ.ศ. ๒๕๖๖	พ.ศ. ๒๕๖๖	พ.ศ. ๒๕๖๖	พ.ศ. ๒๕๖๖	พ.ศ. ๒๕๖๖			
๔	โครงการอำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	เพื่อจ่ายตามโครงการโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯตามที่ระบุเบญจกษมาแยกกำหนด ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๗๐ ลำดับ ๔	ร้อยละ ๑๐๐ ของนักท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องและประชาชนที่มาใช้บริการ	๑๐,๐๐๐	หน้า อบต. เขาแดง	สำนักปลัด								
๕	โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการฝึกอบรมอาชีพ ให้กับประชาชน ประกอบด้วย ค่าป้าย ค่าอาหาร งบค่าเช่าสถานที่ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งฯ(งานส่งเสริมและสนับสนุนฯ) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๖หน้า ๔๗ ลำดับ ๑	ร้อยละ ๙๐ ของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ	๒๐,๐๐๐	เขตตำบลเขาแดง	สำนักปลัด								ภูมิภาคพันธ์ ๒๕๖๗

๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดงที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต

๓.๖ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ : งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗					ดำเนินการ แล้วเสร็จ					
							พ.ศ. ๒๕๖๖	พ.ค. ๒๕๖๖	มิ.ย. ๒๕๖๖	ก.ค. ๒๕๖๖	ก.ย. ๒๕๖๖		ธ.ค. ๒๕๖๖	ม.ค. ๒๕๖๖	ก.พ. ๒๕๖๖	มี.ย. ๒๕๖๖	พ.ค. ๒๕๖๗
๑	โครงการงานประเพณี วันลอยกระทง	เพื่อจายเป็นค่าใช้จ่าย โดยค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจ้างเหมาอื่น ๆ อีกทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการจัดงาน วันลอยกระทง ค่าของรางวัล และหรือ ค่าจ้างเหมาอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปรากฏตามแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ(งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๗๓ ลำดับ ๑	ร้อยละ ๙๐ ของประชาชน ที่เข้าร่วมโครงการ	๒๐,๐๐๐	วัดกุยบุรีตำบลเขาแดง	สำนักงาน ที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๖	พ.ค. ๒๕๖๖	มิ.ย. ๒๕๖๖	ก.ค. ๒๕๖๖	ก.ย. ๒๕๖๖	ธ.ค. ๒๕๖๖	ม.ค. ๒๕๖๖	ก.พ. ๒๕๖๖	มี.ย. ๒๕๖๖	พ.ค. ๒๕๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒	โครงการงานประเพณีแห่เครื่อง สักการะมีสักรหลวงพ่อบุญ	เพื่อจายเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการงานประเพณีแห่เครื่อง สักการะมีสักรหลวงพ่อบุญ และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดงาน ปรากฏตามแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ(งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๗๓ ลำดับ ๒	ร้อยละ ๙๐ ของประชาชน ที่เข้าร่วมโครงการ	๑๐,๐๐๐	ณ วัดกุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบฯ	สำนักงาน ที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๖	พ.ค. ๒๕๖๖	มิ.ย. ๒๕๖๖	ก.ค. ๒๕๖๖	ก.ย. ๒๕๖๖	ธ.ค. ๒๕๖๖	ม.ค. ๒๕๖๖	ก.พ. ๒๕๖๖	มี.ย. ๒๕๖๖	พ.ค. ๒๕๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
							พ.ศ.๒๕๖๖	พ.ค.๒๕๖๖	พ.ค.๒๕๖๖	พ.ค.๒๕๖๖	พ.ค.๒๕๖๖	พ.ค.๒๕๖๖		พ.ค.๒๕๖๖
๓	โครงการจัดงานแห่เทียน เข้าพรรษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัด งานแห่เทียนเข้าพรรษา เช่นค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆค่าดอกไม้ ธูปเทียนและค่าจ้าง ตกแต่งขบวนรถแห่เทียนพรรษาและค่า ใช้จ่ายอื่นๆในการจัดงานฯลฯ ปรากฏตามแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ(งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๗๔ ลำดับ ๔	ร้อยละ ๙๐ ของประชาชน ที่เข้าร่วมโครงการ	๑๐,๐๐๐	วัดในเขต ตำบลเขาแดง	สำนักปลัด								กรกฎาคม ๒๕๖๗
๔	โครงการงานวันเฉลิมพระชนม พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าเช่าเต็นท์ ค่าไฟฟ้า เช่น ค่าอาหาร ผ้า ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องในการจัดงาน ปรากฏตามแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ(งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๗๕ ลำดับ ๗	ร้อยละ ๙๐ ของประชาชน ที่เข้าร่วมโครงการ	๒๐,๐๐๐	อบต.เขาแดง	สำนักปลัด								มิถุนายน ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม	ผลผลิตแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗						ดำเนินการ แล้วเสร็จ
							พ.ศ.๒๕๖๖	พ.ย.ร.ค.พ.ย.ค.ม.ค.พ.ค.มิ.ย.พ.ค.ก.ย.	พ.ค.มิ.ย.พ.ค.มิ.ย.พ.ค.ก.ย.	พ.ค.มิ.ย.พ.ค.มิ.ย.พ.ค.ก.ย.	พ.ค.มิ.ย.พ.ค.มิ.ย.พ.ค.ก.ย.	พ.ค.มิ.ย.พ.ค.มิ.ย.พ.ค.ก.ย.	
๔	โครงการงานวันเฉลิมพระชนม พรรษาพระบาทสมเด็จพระปรม พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ พลอดุลยเดชฯ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการงาน วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ ๑๐ เช่นค่าป้ายเฉลิมพระเกียรติ ธงตราสัญลักษณ์ คำอวยพรเครื่องดื่มในการดำเนินกิจกรรม ในการจัดงาน ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดงาน ปรากฏตามแผนงานการศึกษาวัฒนธรรม และนันทนาการ(งานศาสนวัฒนธรรมท้องถิ่น) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๗๔ ลำดับ ๖	ร้อยละ ๙๐ ของประชาชน ที่เข้าร่วมโครงการ	๒๕,๐๐๐	ตำบลเขาแดง	สำนักงาน สำนักปลัด							กรกฎาคม ๒๕๖๗
๖	โครงการงานประเพณี สงกรานต์และผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการงานประเพณีสงกรานต์และผู้ สูงอายุ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัดงาน ปรากฏตามแผนงานการศึกษาวัฒนธรรม และนันทนาการ(งานศาสนวัฒนธรรมท้องถิ่น) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๗๓ ลำดับ ๓	ร้อยละ ๙๐ ของผู้สูงอายุ ที่เข้าร่วมโครงการ	๕๐,๐๐๐	พื้นที่ตำบล เขาแดง	สำนักปลัด							เมษายน ๒๕๖๗

๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดงที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต

๓.๗ แผนงานการศึกษานวัตกรรมและนวัตกรรม : งานนันทนาการและกีฬา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
							พ.ศ. ๒๕๖๖	พ.ค. ๒๕๖๖	พ.ค. ๒๕๖๖	พ.ค. ๒๕๖๖	พ.ค. ๒๕๖๖		พ.ค. ๒๕๖๖
๑	โครงการแข่งขันกีฬาต้าน ยาเสพติด ตำบลเขาแดง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ตำบล เขาแดง เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดกีฬา และค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัดงาน ปรากฏตามแผนงานการศึกษานวัตกรรมและ นันทนาการและกีฬา ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ที่ ๗๖ ลำดับ ๑๑	ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชน ที่เข้าร่วมโครงการ	๖๐,๐๐๐	พื้นที่ตำบล เขาแดง	สำนักปลัด							พฤษภาคม ๒๕๖๗
๒	โครงการส่งเสริมกีฬา นักเรียนในตำบลเขาแดง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการส่งเสริมกีฬา นักเรียน ในตำบล เขาแดง เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดกีฬา และค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัดงาน ปรากฏตามแผนงานการศึกษานวัตกรรม และนันทนาการและกีฬา ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ที่ ๗๖ ลำดับ ๑๐	ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียน ที่เข้าร่วมโครงการ	๑๕,๐๐๐	โรงเรียนตำบล เขาแดง	สำนักปลัด							กันยายน ๒๕๖๗

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจร เพื่อให้เกิดความสมดุลและยั่งยืนในระบอบนิเวศ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ ๔ เสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรบริหารส่วนตำบลเขาแดงที่ ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๓ แผนงานเฉพาะและชุมชน : งานการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
							พ.ศ.๒๕๖๖	ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย	พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ค.ย.	พ.ศ. ๒๕๖๗		
๑	โครงการบริหารจัดการขยะ มูลฝอย	เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการใช้ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยในตำบลและค่า ใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนงานเฉพาะและชุมชน (งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๘๓ ลำดับ ๒	ร้อยละ ๑๐๐ ประชาชน มีความพึงพอใจในการ จัดเก็บขยะ	๑๘๐,๐๐๐	อบต.เขาแดง	สำนักปลัด						ดำเนินการ ทุกสิ้นเดือน
๒	โครงการฝึกอบรมการจัดการขยะ ในครัวเรือน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ฝึกอบรมการจัดการขยะในครัวเรือนในตำบล เขาแดงโดยเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงอาหารว่างและเครื่องดื่มค่าเอกสาร และวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ ค่าวิทยากร ฯลฯ ปรากฏในแผนงานเฉพาะและชุมชน (งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๘๓ ลำดับ ๑	ร้อยละ ๑๐๐ ของ ประชาชนที่เข้าร่วม โครงการ	๒๐,๐๐๐	อบต.เขาแดง	สำนักปลัด						มีนาคม ๒๕๖๗

๔.๓ แผนงานและชุมชน : งานบำบัดน้ำเสีย

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
							พ.ศ.๒๕๖๖	พ.ค.๖๖	พ.ค.๖๖	พ.ค.๖๖	พ.ค.๖๖		พ.ค.๖๖
๓	โครงการบริหารจัดการน้ำเสียในตำบลเขาแดง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ บริหารจัดการน้ำเสียในชุมชนตำบลเขาแดง เพื่อช่วยกันลดปัญหามลพิษทางน้ำ ของแหล่งน้ำในอนาคตรวมทั้งไม่มีการระบายน้ำ เสียลงสู่แหล่งน้ำโดยตรงโดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าบำบัดโครงการ ค่าอาหารว่างและ และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนงานและชุมชน (งานบำบัดน้ำเสีย) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๘๔ ลำดับ ๑	ร้อยละ ๑๐๐ ของ ประชาชนที่เข้าร่วม โครงการ	๑๐,๐๐๐	อบต.เขาแดง	สำนักงาน สิ่งแวดล้อม และ สุขภาพ							ดำเนินการ แล้วเสร็จ

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ ๕ ยกย่องการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจร เพื่อให้เกิดความสมดุลและยั่งยืนในระบบนิเวศ
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ ๔ เสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรบริหารส่วนตำบลเขาแดงที่ ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ แผนงานการเกษตร : งานส่งเสริมการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม	ผลผลิตแต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗					ดำเนินการแล้วเสร็จ	
							พ.ศ.๒๕๖๖	พ.ค.ย.ร.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.	ก.ย.	ก.ย.	ก.ย.		
๑	โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินตามพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	ที่เก็บขึ้นจากโครงการที่ใช้จ่ายเงินในการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชตามพระราชดำริฯ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าปุ๋ยโครงการ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ปรากฏในแผนงานการเกษตร(งานส่งเสริมการเกษตร) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๘๐ ลำดับ ๗	ร้อยละ ๑๐๐ ได้มีการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช	๑๐,๐๐๐	ตำบลเขาแดง	สำนักงานที่รับผิดชอบหลัก							กันยายน ๒๕๖๗
๒	โครงการท้องถิ่นไทย รักถิ่นที่สีเขียว	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการท้องถิ่นไทย รักถิ่นที่สีเขียว เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ อาหารและเครื่องดื่ม ค่าพันธุ์กล้า ๆ ภา และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ปรากฏในแผนงานการเกษตร(งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้)ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๘๐ ลำดับ ๔	ร้อยละ ๑๐๐ ประชากรร่วมกันปลูกต้นไม้	๑๐,๐๐๐	ตำบลเขาแดง	สำนักงานที่รับผิดชอบหลัก							พฤษภาคม ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
							พ.ศ.๒๕๖๖	พ.ค.๒๕๖๖	พ.ค.๒๕๖๖	พ.ค.๒๕๖๖	พ.ค.๒๕๖๖		พ.ค.๒๕๖๖
๓	โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ธรรมชาติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปล่อยพันธุ์ สัตว์น้ำคืนสู่ธรรมชาติ เป็นค่าวัสดุ พันธุ์สัตว์น้ำ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ปรากฏในแผนงานการเกษตร(งานส่งเสริม การเกษตร) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๓๙ ลำดับ ๑	ร้อยละ ๑๐๐ ของ สัตว์น้ำได้คืนธรรมชาติ	๑๐,๐๐๐	ตำบลเขาแดง	สำนักงาน ลำน้ำปัด							มีนาคม ๒๕๖๗

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ ๑ เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัดสุรนารีชาติ
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ ๑ พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์บริการนักท่องเที่ยวส่วนตำบลเขาแดงที่ ๕ ด้านการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ

๕.๑ แผนงานการศาสนวัฒนธรรมและชนบทนาการ : งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๖						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
							พ.ย.๒๕๖๖	ธ.ค.๒๕๖๖	พ.ม.๒๕๖๖	พ.ค.๒๕๖๗	พ.ค.๒๕๖๗	พ.ค.๒๕๖๗		
๑	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว ตำบลเขาแดง	เพื่อถ่ายโอนค่าใช้จ่ายตามโครงการ ส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลเขาแดง เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ คำวิสต์อุปกรณ์ คำป๋ายโครงการ คำป๋ายโครงการ คำจัดสถานที่ คำอาหารว่าง คำอาหารกลางวัน และคำใช้จำอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปรากฏตามแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ(งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น) ขอแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๘๕ ลำดับ ๑	ร้อยละ ๙๐ นัก นักท่องเที่ยวมี ความพึงพอใจ	#####	ตำบลเขาแดง	สำนักงานส่งเสริม การท่องเที่ยว	พ.ศ. ๒๕๖๖	พ.ศ. ๒๕๖๖	พ.ศ. ๒๕๖๖	พ.ศ. ๒๕๖๗	พ.ศ. ๒๕๖๗	พ.ศ. ๒๕๖๗	พ.ศ. ๒๕๖๗	มีนาคม ๒๕๖๗

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง อำเภออุตุบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ ๑. เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัดสู่นานาชาติ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ ๔ พัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรบริหารส่วนตำบลเขาแดงที่ ๖ ด้านการพัฒนากระบวนการบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ

๖.๑ แผนงานบริหารทั่วไป : งานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
							พ.ย.๒๕๖๖	ธ.ค.๒๕๖๖	ก.พ.๒๕๖๗	มี.ค.๒๕๖๗	เม.ย.๒๕๖๗		พ.ค.๒๕๖๗
๑	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามที่คณะกรรมการเลือกตั้งกำหนด รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ การจัดสถานที่ ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปรากฏตามแผนงานบริหารราชการ ทั่วไป(งานบริหารทั่วไป)	ร้อยละ ๑๐๐ จัดให้มี การเลือกตั้งตามที่ กกต.กำหนด	๒๐,๐๐๐	ตำบลเขาแดง กกต.	รับผิดชอบหลัก สำนักปลัด กกต.	พ.ศ. ๒๕๖๖	พ.ศ. ๒๕๖๗	พ.ศ. ๒๕๖๗	พ.ศ. ๒๕๖๗	พ.ศ. ๒๕๖๗	พ.ศ. ๒๕๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
													เมื่อ กกต. มีกำหนดให้ เลือกตั้ง

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗					ดำเนินการ แล้วเสร็จ กรกฎาคม ๒๕๖๗	
							พ.ศ.๒๕๖๖	พ.ย.๖๖	พ.ธ.๖๖	พ.ค.๖๗	พ.ค.๖๗		
๒	โครงการ อบรม.พบประชาชน (อบต.เคลื่อนที่)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ อบต.พบประชาชน (อบต.เคลื่อนที่) โดยจ่ายเป็นค่าป้ายไวนิล และอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ปรากฏตามแผนงานบริหารบริการงาน ทั่วไป(งานบริหารทั่วไป) แผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๙๖ ลำดับที่ ๒	ร้อยละ ๙๐ ประชาชน ได้เข้าร่วมโครงการ	๒๐,๐๐๐	ตำบลเขาแต่	สำนักงาน ลำปางปัสดี							

๖.๑ แผนงานบริหารทั่วไป : งานวางแผนสถิติและวิชาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗				ดำเนินการ ตามปฏิทิน ๒๕๖๗
							พ.ศ.๒๕๖๖	พ.ย.๖๕.ค.ค.พ.มี.ค.	พ.ค.พ.มิ.ค.	พ.ค.พ.ค.ก.ย.	
๓	โครงการสนับสนุนการจัดทำแผน พัฒนาชุมชนและแผนพัฒนาองค์กา บริหารส่วนตำบลเขาแดง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ๑ เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปรากฏตามแผนงานบริหารบริหารงาน ทั่วไป(งานบริหารทั่วไป) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๙๑ ลำดับที่ ๑๔	ร้อยละ ๙๐ ประชาชน ได้เข้าร่วมโครงการ	๑๐,๐๐๐	ในเขตตำบล สีมัญญาลัย	รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๖	พ.ย.๖๕.ค.ค.พ.มี.ค.	พ.ค.พ.มิ.ค.	พ.ค.พ.ค.ก.ย.	ดำเนินการ ตามปฏิทิน ๒๕๖๗

๖.๑ แผนงานบริหารทั่วไป : งานบริหารงานคลัง

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
							พ.ศ.๒๕๖๖	ม.ค.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ก.ย.	ก.ค.ก.ย.	พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ก.ย.	ก.ค.ก.ย.	พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ก.ย.		
๔	โครงการปรับปรุงข้อมูลจัดทำแผน ภาษีและบันทึกข้อมูลทะเบียน ทรัพย์สินเพื่อรองรับภาษีที่ดินและ ปลูกสร้าง ภาษีป้าย	รายละเอียดของโครงการ ๖ ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ ที่ถ่ายโอนเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ๖ ปรับปรุงข้อมูลจัดทำแผนที่ ทรัพย์สินเพื่อรองรับภาษีที่ดินและ ปลูกสร้าง ภาษีป้าย	โครงการ ๑๐๐ ได้มีการ ร้อยละ ๑๐๐ ได้มีการ ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ ภาษี	๓๐๐,๐๐๐	ในเขตตำบล ลำน้ำปลัด	รับผิดชอบหลัก สำนักงานปลัด								ดำเนินการ แล้วเสร็จ กันยายน ๒๕๖๗

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง อำเภออุบลบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๑. ประเภทครุภัณฑ์

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	ผลผลิตแต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗												
							พ.ศ. ๒๕๖๖	พ.ศ. ๒๕๖๗	ม'ช	ม'ม	ม'บ	ม'ร	ม'ร	ม'ม	ม'บ	ม'ร			
๑	ครุภัณฑ์สำนักงาน	-เครื่องเคลือบบัตร ขนาด A๔ จำนวน ๑ เครื่อง	โครงการ/กิจกรรม มีเครื่องเคลือบบัตร จำนวน ๑ เครื่อง	๔,๕๐๐	อบต. เขาแดง	สำนักปลัด													
๒	ครุภัณฑ์สำนักงาน	-เครื่องปรับอากาศแบบแยกแ่ง ชนิดติดผนัง ขนาด ๓๒,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง	มีเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง	๕๔,๕๐๐	อบต. เขาแดง	สำนักปลัด													
๓	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-รถบรรทุก(ดีเซล)	มีรถบรรทุก จำนวน ๑ คัน	๑,๐๕๕,๐๐๐	อบต. เขาแดง	สำนักปลัด													
๔	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน ๒ เครื่อง	มีเครื่องตัดหญ้าจำนวน ๒ เครื่อง	๑๙,๐๐๐	อบต. เขาแดง	สำนักปลัด													
๕	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-ตู้เย็น ขนาด ๗ คิว บิกฟุต	มีตู้เย็นจำนวน ๑ ตู้	๘,๕๐๐	อบต. เขาแดง	สำนักปลัด													

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	ผลผลิตแต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖										
							ป'๕	ร'๕	ย'๕	ก'๖	ค'๖	ด'๖	จ'๖	อ'๖	ส'๖	ล'๖	ป'๖			
๖	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-โต๊ะพับหน้าขา ขนาด ๑๕๐x๒๐ ซม. สูง ๓๕ ซม. จำนวน ๑๐ ตัว	มีโต๊ะพับหน้าขา จำนวน ๑๐ ตัว	๑๕,๐๐๐	อบต. เขาแดง	สำนักงานปลัด	↕													
๗	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๒ เครื่อง	มีเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง	๔๘,๐๐๐	อบต. เขาแดง	สำนักงานปลัด					↕									
๘	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องสำรองไฟขนาด ๘๐๐ VA	มีเครื่องสำรองไฟ จำนวน ๒ เครื่อง	๕,๐๐๐	อบต. เขาแดง	สำนักงานปลัด								↕						
รวม	๘			๑,๒๐๖,๐๐๐																

๑.๒ แผนงานบริหารงานคลัง

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	ผลผลิตแต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗										
							ย.ย	ย.ม	ย.ธ	ม.ย	ม.ม	ม.จ	จ.ย	จ.ม	จ.จ	อ.ย	อ.ม	อ.อ		
๑	ครุภัณฑ์สำนักงาน	-เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง	โครงการ/กิจกรรม มีเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง	๔๘,๘๐๐	อบต. เขาแดง	กองคลัง	↕													
๒	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง	มีเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง	๒๔,๐๐๐	อบต. เขาแดง	กองคลัง	↕													
๓	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	มีเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน ๑ เครื่อง	๒๔,๐๐๐	อบต. เขาแดง	กองคลัง	↕													
๔	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด ๑๐ นิ้ว Network แบบที่ ๑(๒๘ หน้า/นาที)	มีเครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน ๑ เครื่อง	๘,๘๐๐	อบต. เขาแดง	กองคลัง	↕													
๕	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องสำรองไฟขนาด ๘๐๐ VA	มีเครื่องสำรองไฟ จำนวน ๑ เครื่อง	๕,๐๐๐	อบต. เขาแดง	กองคลัง	↕													
รวม	๕			๑๑๑,๗๐๐																

๑.๓ แผนงานการรักษาสภาพภายใน

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	ผลผลิตแต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗														
							'๒'๒	'๒'๓	'๒'๔	'๒'๕	'๒'๖	'๒'๗	'๒'๘	'๒'๙	'๒'๑๐	'๒'๑๑	'๒'๑๒	'๒'๑๓	'๒'๑๔					
๑	ครุภัณฑ์ อื่น	- ชุดดับเพลิงภายในอาคาร	มีชุดดับเพลิง จำนวน ๑ ชุด	๓๒,๐๐๐	อบต. เขาแดง	สำนักงานปลัด				↕	↕													
๒	ครุภัณฑ์ อื่น	- หัวฉีดชนิดปรับฝอย Protek	มีหัวฉีดชนิดปรับฝอย Protek จำนวน ๑ อัน	๒๘,๐๐๐	อบต. เขาแดง	สำนักงานปลัด				↕	↕													
รวม	๒			๖๐,๐๐๐																				

